

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OTOSAN NASAL SPRAY BABY

### CHỈ ĐỊNH:

Sản phẩm **Otosan Nasal Spray Baby** là liệu pháp lý tưởng đối với các bệnh viêm mũi khác nhau (do virus, vi khuẩn hoặc dị ứng), viêm xoang, khô niêm mạc mũi và sau phẫu thuật.

### CÔNG DỤNG:

Thiết bị y tế **Otosan Nasal Spray Baby** là sản phẩm thông mũi sử dụng tại chỗ. Nhờ vào đặc tính của dung dịch nước biển ưu trương có chứa nước biển từ Brittany kết hợp cùng với Gel lô hội hữu cơ, tinh dầu cam hữu cơ, đồng gluconate và Carboxymethyl Betaglukan tạo nên một sản phẩm đa tác dụng **Otosan Nasal Spray Baby** hoạt động ngay trên niêm mạc mũi, làm sạch sâu các hốc mũi, do đó làm thông thoáng mũi khỏi chất nhầy dư thừa và giúp giảm tình trạng nghẹt mũi.

Với công thức tinh tế và không chứa chất gây co mạch, sản phẩm này đặc biệt phù hợp đối với trẻ em, phụ nữ mang thai. Phụ nữ đang cho con bú và những người mắc bệnh tim, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.

### THÀNH PHẦN:

Sản phẩm **Otosan Nasal Spray Baby** với các thành phần:

**Dung dịch hypertonic ưu trương của nước biển với nồng độ 1,1% (chứa nước biển từ Brittany):** Nước biển có trong công thức này lấy từ biển gần Brittany, Pháp. Là nước biển đặc biệt giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Ngoài việc làm sạch các hốc mũi và loại bỏ bụi và phấn hoa, nước biển ưu trương hỗ trợ làm thông thoáng và hóa lỏng chất nhầy dư thừa bằng cách hỗ trợ loại bỏ nó.

**Gel lô hội hữu cơ:** Các polysaccharit có trong Gel lô hội phản ứng với mucin, có trên bề mặt của hốc mũi, do đó tạo thành một chất keo bảo vệ niêm mạc khỏi các chất kích thích và vi sinh vật. Hơn nữa, nhờ khả năng kích thích trao đổi collagen, gel lô hội có công dụng tái tạo và hiệu quả trong việc đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương, sẹo và viêm da, dưỡng ẩm bề mặt bị kích thích, do đó giúp giảm đau, viêm và sưng.

**Tinh dầu cam hữu cơ:** Trong số nhiều đặc tính của tinh dầu này, nổi trội là đặc tính bảo vệ chống lại các tác nhân bên ngoài, chẳng hạn như vi sinh vật và vi khuẩn. Bên cạnh đó, tinh dầu cam còn được biết đến với tinh chất giúp làm thư giãn, cũng như công dụng làm giảm căng thẳng thần kinh và chống lại chứng mất ngủ, có thể là những triệu chứng phụ liên quan đến bệnh cảm lạnh thông thường.

**Đồng gluconate:** là một nguyên tố vi lượng có tác dụng chống viêm. Đồng gluconate cũng bảo vệ niêm mạc mũi vì nó có khả năng tiêu trừ nhiều vi sinh vật gây bệnh, bao gồm cả virus cúm và virus adeno.

### Carboxymethyl beta-glucan:

**Beta-glucan** là chất điều hòa miễn dịch làm cho hệ thống miễn dịch của chúng ta thông minh hơn. Chúng dường như kích thích toàn bộ hệ thống miễn dịch và tăng cường sức đề kháng đối với các bệnh do virus, vi khuẩn và nấm khác nhau.

**Beta-glucan** đã được chứng minh nhiều lợi ích, không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà khi kết hợp với thuốc chuyên biệt, còn có thể hoạt động tốt hơn trong việc chống lại bệnh hen suyễn, viêm mũi dị ứng, thậm chí là ung thư.

**CM-Glucan** là một polysaccharit có nguồn gốc từ Beta-Glucan được chiết xuất từ thành tế bào của nấm men đã được xử lý đặc biệt để tăng độ hòa tan và dễ hấp thụ hơn gấp 100 lần. Nó hoạt động như một chất kích thích miễn dịch (tăng cường hệ thống miễn dịch) và

làm lỏng dịch nhầy tiết ra từ mũi, thuận lợi cho sự thanh thải ra khỏi niêm mạc.

Ngoài ra sản phẩm **Otosan Nasal Spray Baby** không có tác nhân gây co mạch và tác dụng dịu nhẹ của các hoạt chất giúp sản phẩm có tính dung nạp tốt. **Cho đến hiện tại, không có tác dụng phụ hay chống chỉ định nào, và có thể sử dụng sản phẩm thường xuyên mà không gây ra tình trạng nhờn thuốc.**

### ĐỐI TƯỢNG:

Sản phẩm **Otosan Nasal Spray Baby** dùng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tháng tuổi tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng.

**Sản phẩm an toàn cho trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú.**

### LIỀU DÙNG:

-Ngày xịt 4 lần, trong vòng 3-5 ngày, có thể đến 7 ngày. Lần cuối trong ngày nên xịt trước khi đi ngủ để mũi thông thoáng, ngủ ngon hơn.

-Khi hết triệu chứng viêm tắc nghẹt mũi, có thể xịt thêm nhằm phòng ngừa tái phát 1-2 lần/ngày, trong vòng 1 tuần sau đó.

### CÁCH DÙNG:

-Lắp vòi xịt vào chai, đầu bé ở tư thế hơi ngả sau.

Bước 1: Xịt mỗi bên 2 nhát làm loãng và sạch dịch nhầy trong mũi. Sau đó xì mạnh hoặc lau sạch.

Bước 2: Xịt thẩm thấu sâu hốc mũi mỗi bên 2 nhát xịt, day nhẹ mỗi bên mũi để dung dịch thấm vào toàn bộ niêm mạc mũi phát huy tác dụng tốt nhất.

Bước 3: Vệ sinh sạch vòi xịt và lau khô bằng khăn giấy.

Với công nghệ van 1 chiều ngăn cản vi khuẩn xâm nhập ngược vì vậy sau mỗi đợt sử dụng, có thể bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp & tiếp xúc với nguồn nhiệt.

### CHÚ Ý VÀ CẢN TRỌNG:

Bảo quản thiết bị y tế ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt. Để xa tầm tay trẻ em. Chỉ sử dụng cho phần bên ngoài. Tránh tiếp xúc với mắt. Không sử dụng trong trường hợp mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm. Không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác và theo những cách khác ngoại trừ những mục đích được nhà sản xuất chỉ định theo chỉ dẫn này. Hiện tại, không có tác dụng phụ của bất kỳ thành phần nào trong sản phẩm **Otosan Nasal Spray Baby** khi sử dụng trong giai đoạn mang thai hoặc cho con bú. Trong trường hợp người dùng có phản ứng với bất kỳ thành phần nào, hãy ngưng điều trị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ. Chai xịt chỉ dành riêng cho sử dụng cá nhân để tránh lây nhiễm chéo.

**LƯU Ý:** Các thiết bị đã hết hạn cần được xử lý theo quy định quản lý chất thải tại địa phương. Trong bất kỳ trường hợp nào không vứt bỏ sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm ra ngoài môi trường.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Mỗi hộp chứa chai xịt dung tích: 30ml

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**NHÀ SẢN XUẤT: OTOSAN S.R.L**

**Địa chỉ:** Via degli Scavi, 32 Forli (Italy)

**NHẬP KHẨU: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG**

**Địa chỉ:** Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Hotline:** 096.913.8181, **Website:** [Otosan.vn](http://Otosan.vn)